

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.
ครั้งที่ ๑๓๒/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ ธรรมนันท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ประธาน : พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ลำดับ ที่	ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	<p>การขับเคลื่อนภารกิจต่อเนื่อง</p> <p>๑.๑ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เหลือเวลาอีก ๓ วัน จะสิ้นสุดเวลาการจดทะเบียน ขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์ การบริการ และมาตรการที่จะทำต่อ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน ช่วงสุดท้ายขอให้ช่วยกันทำให้เต็มที่</p> <p>๑.๒ การฝึกอาชีพพ่อครัว แม่ครัว (Cook) ไปทำงานต่างประเทศ โดยฝึกทักษะ ยกระดับมาตรฐานพ่อครัว แม่ครัวของแรงงานไทย เพื่อรองรับกับความต้องการของหน่วยงานองค์กร และร้านอาหารในต่างประเทศ เช่น สถานทูตไทย ทูตทหาร ทูตพาณิชย์ และร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เป็นต้น</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>กพร.</p>
๒	<p>การขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน</p> <p>๒.๑ การช่วยเหลือผู้จบปริญญาตรีให้มีความรู้ โดยจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ชื่อ ศูนย์ตรีเทพ ทั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ขอให้จัดระบบงาน กระบวนการ ขั้นตอน ของศูนย์ปฏิบัติการแต่ละแห่ง ให้ระบุผู้รับผิดชอบพื้นที่ ผู้ให้บริการที่ชัดเจน จัดลำดับ แต่ละขั้นตอนเริ่มจากการลงทะเบียน การคัดเลือก ทดสอบฝีมือ จัดหางาน พัฒนา เพิ่มทักษะฝีมือ คุ้มครองแรงงาน โดยตั้งเป้าหมาย จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ คน ให้เสร็จ ภายใน ๑ เดือน และขอให้กำหนดสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ภายในสัปดาห์หน้า</p> <p>๒.๒ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จะมาประชุมที่กระทรวงแรงงาน ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงขอให้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รวมทั้งเชิญ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตรฯ) ให้เยี่ยมชมระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (War Room)</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>
๓	<p>การมอบเงินทดแทนให้กับทายาทแรงงานไทย กรณีนายพงษ์ศักดิ์ มีแต่้ม เสียชีวิตจากการทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ ขอให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน หรือแรงงาน ที่จะไปทำงานในต่างประเทศ ถ้าไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผ่านกระทรวงแรงงาน รัฐบาลก็จะเข้าไปช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือ และสิทธิประโยชน์ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง</p>	<p>ประชาสัมพันธ์</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>



(นายอุดรพงษ์ เวชศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑



(นางต๋องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑